



# สัปดาห์สาร

วัดนักบุญโยเซฟ บ้านโป่ง ราชบุรี 70110 โทร. 0-3221-1188 โทรสาร 0-3234-1094

www.josephbanpong.org E-mail : st.joseph\_banpong@hotmail.co.th

2018



## ครอบครัว

รากฐานของพระศาสนจักร



## ครอบครัว

บ่อเกิดแห่งชุมชนคริสตชน



## ครอบครัว

บ่อเกิดแห่งกระแสเรียก

วันอาทิตย์ที่ 16 กันยายน 2018 ปีที่ 52 ฉบับที่ 2851

อาทิตย์ที่ 24 เทศกาลธรรมดา ปี B

พระวาจา (มก.8:27-35)

เวลานั้น พระเยซูเจ้าเสด็จพร้อมกับบรรดาศิษย์ไปตามหมู่บ้านต่าง ๆ ในบริเวณเมืองซีซารียาแห่งฟีลิป ขณะทรงพระดำเนิน พระองค์ตรัสถามบรรดาศิษย์ว่า "คนทั้งหลายว่าเราเป็นใคร" เขาทูลตอบว่า "บ้างว่าเป็นยอห์นผู้ทำพิธีล้าง บ้างว่าเป็นประกาศกเอลียาห์ บ้างก็ว่าเป็นประกาศกองค์หนึ่ง" พระองค์ตรัสถามอีกว่า "ท่านล่ะ ว่าเราเป็นใคร" เปโตรทูลตอบว่า "พระองค์คือพระคริสตเจ้า" พระองค์ทรงกำชับบรรดาศิษย์มิให้กล่าวเรื่องเกี่ยวกับพระองค์แก่ผู้ใด

พระเยซูเจ้าทรงเริ่มสอนบรรดาศิษย์ว่า "บุตรแห่งมนุษย์จะต้องรับการทรมานอย่างมาก จะถูกบรรดาผู้อาชุโลมหาสมณะ และธรรมาจารย์ปฏิเสธไม่ยอมรับ และจะถูกประหารชีวิต แต่สามวันต่อมาจะกลับคืนชีพ" พระองค์ทรงประกาศพระวาจานี้เปิดเผย เปโตรนำพระองค์แยกออกไปทูลทัดทาน แต่พระเยซูเจ้าทรงหันไปทอดพระเนตรบรรดาศิษย์ ทรงดำหนิเปโตรว่า "เจ้าซาตาน ถอยไปข้างหลัง อย่าขัดขวาง เจ้าไม่คิดอย่างพระเจ้า แต่คิดอย่างมนุษย์"

ถ้าผู้ใดอยากติดตามเรา ให้เลิกนึกถึงตนเอง

จงแบกไม้กางเขนของตน และติดตามเรา

พระเยซูเจ้าทรงเรียกประชาชนและบรรดาศิษย์เข้ามา ตรัสว่า "ถ้าผู้ใดอยากติดตามเรา ก็ให้เขาลงมือตัดนิ้วตัวเอง ให้แอกไม้กางเขนของตน และติดตามเรา ผู้ใดใคร่รักษาชีวิตของตนให้รอดพ้น จะต้องสูญเสียชีวิตนั้น แต่ถ้าผู้ใดเสียชีวิตของตนเพราะเรา และเพราะข่าวดี ก็จะช่วยชีวิตได้"



**หัวข้อ** การกิจการไถ่กู้ของบุตรแห่งมนุษย์  
**ธรรมล้ำลึก** พระคริสตเจ้าทรงรับทรมานและสิ้นพระชนม์เพื่อช่วยเราให้รอดพ้น  
**ท่าที** การเสียสละและการแบกไม้กางเขนด้วยความเต็มใจ  
**การดำเนินชีวิต** เราจะอุทิศตนทำงาน และน้อมรับความยากลำบากในชีวิตประจำวันของเราด้วยความชื่นชมยินดี



**บทอ่านที่หนึ่ง** : - ออสย 50:5-9ก

ประชากรของพระเจ้ามีความมั่นใจในความช่วยเหลือของพระองค์ เขาจะสู้ทนต่อความทุกข์ยากลำบาก และน้อมรับทุกสิ่งที่พระองค์ประทานให้ด้วยความจิตใจเบิกบาน

**บทอ่านที่สอง** : - ยก 2:14-18

ความเชื่อและกิจการดีจะต้องควบคู่กันไป เราจึงต้องเสียสละและอุทิศตนทำงาน เพื่อนำความรักของพระเจ้าไปให้เพื่อนพี่น้องของเรา

**พระวรสาร** : - มก 8:27-35

พระเยซูเจ้าทรงสอนเราให้แบกไม้กางเขนในชีวิตประจำวัน และติดตามพระองค์ไป



ผู้ประสานงานพิธีกรรม วันอาทิตย์ที่ 16 กันยายน ค.ศ. 2018

พิธีขอบพระคุณ	ประธาน	พิธีกร	ผู้อ่านบทอ่าน	ขับลูกหลาน	เชิญของถวาย
07.00 น.	คุณพ่อพันพร	ลามิลเลี่ยน	คุณทรงพล – คุณนวรรตน์	คุณมาลี	คุณมณีนุช
09.00 น.	คุณพ่อเจ้าวัด	คุณกรนุช	คุณพรทิพย์ – คุณชาณิศา	คุณธรรดล	คุณพรจิตร
19.00 น.	คุณพ่อวัฒนา	สตีบรูม	คุณอุมาพร – คุณภาวนา	คุณดวงฤดี	คุณบังอร



จาก...

พระวาจา...สู่ชีวิต



### พระคริสตเจ้า ผู้รับการทรมาน

ตลอดประวัติศาสตร์ที่ผ่านมา มีผู้คนเป็นจำนวนมากที่ยังไม่รู้จักพระเยซูเจ้า เนื่องจากไม่เคยพบเห็นพระองค์หรือไม่มีใครพูดถึงพระองค์ให้พวกเขาฟัง คำถามที่ว่า "พระเยซูเจ้าเป็นใคร" จึงเป็นคำถามที่ได้รับการกล่าวถึงมากที่สุด และมีผู้ให้คำตอบมากมายหลายแบบแตกต่างกันไปตามแต่ประสบการณ์ของแต่ละคน ในวันนี้พระเยซูเจ้าทรงถามเราแต่ละคน "ท่านละคิดว่าเราเป็นใคร"



เมื่อถูกถามว่า "พระเยซูเจ้าคือใคร" ด้วยประสบการณ์ความเชื่อที่อยู่ในความคิดของการติดตามพระเยซูเจ้า เปโตรตอบโดยไม่ลังเล "พระองค์คือพระคริสตเจ้า" คำว่า "พระคริสต์" ในภาษากรีกมีความหมายเดียวกันกับคำว่า "พระเมสสิยาห์" ในภาษาฮีบรูซึ่งหมายถึง "ผู้ได้รับเจิม" หรือพระผู้ช่วยให้รอด ตลอดเวลายาวนานทาวนิวยอร์กคอยพระเมสสิยาห์มาปลดปล่อยพวกเขาจากการกดขี่ของพวกเขาโรมัน ซึ่งเป็นความเข้าใจทางการเมืองเหมือนอัศวินขี่ม้าขาว พวกเขาไม่เคยคิดว่าพระเมสสิยาห์จะเป็น "พระคริสตเจ้า ผู้รับการทรมาน" เพื่อปลดปล่อยพวกเขาจากบาป

แต่เมื่อพระเยซูเจ้าเริ่มสอนว่า ก่อนที่บุตรแห่งมนุษย์จะกลับคืนชีพมีชีวิตใหม่ จำเป็นที่จะต้องถูกปฏิเสธ รับทรมาน และผ่านความตาย พระองค์ได้แสดงให้เห็นว่าแผนการของพระเจ้าในการช่วยมนุษย์ให้รอดไม่ใช่ในฐานะผู้นำทางการเมือง แต่เป็นพระคริสตเจ้าผู้รับการทรมาน ซึ่งเปโตรเองไม่เข้าใจ คัดค้าน และรับไม่ได้ จึงได้รับบทเรียนราคาแพง "เจ้าซาตาน! ไปให้พ้น" และพระองค์ได้ใช้โอกาสนั้นทำทาสลาบและเราแต่ละคน: 1) ให้เลิกนึกถึงตนเอง, 2) แบกไม้กางเขนของตน และ 3) ติดตามพระองค์ นี่คือเงื่อนไขสำคัญของการเป็นศิษย์และเป็นคริสตชน

### ข้อคิดสำหรับเรา

**ประการแรก** พระเยซูเจ้าเป็นใครสำหรับเรา เราสามารถกล่าวได้ใหม่ว่า พระเยซูเจ้าคือผู้ที่เราเชื่อและรักมากที่สุด พระองค์ทรงเป็นแสงสว่างที่นำทางชีวิตและเป็นทุกอย่างสำหรับชีวิตของเรา ปราศจากพระองค์เราไม่สามารถทำอะไรได้เลย มีเพียงพระองค์เท่านั้นที่ทรงเป็นหลักชัยแห่งชีวิต และทำให้ชีวิตของเรามีคุณค่าและความหมาย ทั้งนี้เพราะพระองค์ทรงอยู่เคียงข้างเรา รักเรา อภัยบาปเรา ช่วยเหลือเรา และเปลี่ยนแปลงชีวิตของเรา

**ประการที่สอง เราต้องเลิกนึกถึงตนเอง** ด้วยการมอบตนเองแต่พระเจ้า ยึดถือพระประสงค์ของพระเจ้าเป็นลำดับแรกมากกว่าน้ำใจของเรา อีกทั้ง ทำความสะอาดจิตใจและปรับเปลี่ยนชีวิตของเราจากนิสัยไม่ดีต่าง ๆ ลวมได้จิตใจใหม่ของพระเจ้า ให้หัวใจของเราเดินในจังหวัดเดียวกันกับพระองค์ เพื่อเราจะสามารถแบ่งปันพระองค์กับผู้อื่น นี่คือการเลิกนึกถึงตนเอง และตอบรับต่อพระเจ้า

**ประการที่สาม เราต้องแบกกางเขนของตน** เราต้องมีประสบการณ์พระคริสตเจ้าผู้รับการทรมาน เปโตรไม่เข้าใจว่าทำไมพระคริสตเจ้าต้องรับทุกข์ทรมาน หลายครั้งเราเองก็เหมือนเปโตร ไม่เข้าใจว่าทำไมสิ่งเลวร้ายต่าง ๆ จึงเกิดขึ้นกับเรา ความทุกข์ต่าง ๆ ในโลกนี้แม้บางครั้งเราไม่เข้าใจ แต่อย่างน้อยก็มีความหมายสำหรับเรา เพราะนี่คือกางเขนที่เราต้องแบกร่วมกับพระเยซูเจ้า ซึ่งเป็นมุมมองใหม่ที่ทำให้ชีวิตของเรามีความหวังและกำลังใจ

พระเยซูเจ้าทรงทำหายเราให้รู้จักพระองค์เป็นการส่วนตัว ดังนั้น พระองค์จึงเชื้อเชิญเราให้ค้นหา รัก และรับใช้พระองค์ ด้วยการเปิดหัวใจของเราเพื่อเรียนรู้และมีประสบการณ์โดยตรงเกี่ยวกับพระองค์ เพื่อเราจะสามารถรู้ได้ว่าพระองค์เป็นใครสำหรับเรา มีความหมายอย่างไรสำหรับชีวิตของเรา

**ประการสำคัญ เราต้องเลิกนึกถึงตนเอง แบกไม้กางเขนของตนและติดตามพระองค์** พระเยซูเจ้าทรงมอบนมเชื่อฟังพระบิดา ทรงรักทุกคนโดยไม่แบ่งแยก และรับใช้จนถึงที่สุดคือความตายบนไม้กางเขน ขอให้เราได้เปิดดวงใจของเราต่อหนทางแห่งไม้กางเขนและพระทรมานของพระองค์ เพื่อให้ได้ตระหนักในชีวิตของตนบนเส้นทางแห่งการรับใช้ แสวงหาพระประสงค์ของพระบิดามากกว่าน้ำใจของตน และพร้อมที่จะพลีชีวิตของตนเพื่อผู้อื่น



1. ข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงชีวิต โดยการลด ละ เลิก จากสิ่งไม่ดีต่าง ๆ ในตัวเอง
2. ข้าพเจ้าจะบอกรับความยากลำบากในชีวิตด้วยความเพียรทน
3. ข้าพเจ้าจะหมั่นภาวนาพระอัครบิดรน้อย ๆ กวการภาวนาและสวดสวดศักดิ์สิทธิ์



ความเชื่อก็เช่นเดียวกัน หากไม่มีการกระทำ ก็เป็นความเชื่อที่ตายแล้ว (ยก 2:17)



# ชีวิตอรุณ

ที่มา.. ฟาร์เวิร์กเมิร์

นายสำราญเก็บขยะขายตั้งแต่หนุ่มจนแก่ ก่อนจะตายยกเงินเก็บสองแสนบาทให้ลูก นายเกษมทำงานบริษัทมาตั้งแต่หนุ่ม เมื่อเกษมมีเงินเก็บหนึ่งล้านกว่าบาท เขาส่งทรัพย์สินต่อให้ลูกสองคน นางงเงาวเปิดโรงงานผลิตปลาหมึกกระป๋อง กิจการใหญ่ขึ้น มีบ้านห้าหลัง รถยนต์สิบคัน ก่อนจะตายก็ส่งต่อสิ่งทั้งหมดที่มีให้ลูกหลาน

การส่งทรัพย์สินต่อให้ลูกหลานเป็นระบบที่มนุษย์สร้างไว้มาเนิ่นนานแสนนาน กติกาของเราคือทำงานสะสมทรัพย์สินให้เต็มที่ เมื่อตายก็ส่งต่อทรัพย์สินที่ดีต่อให้ลูกหลานได้ ทำให้รู้สึกว่าคุณแม่การลงแรงทำงาน ตั้งใจเป็นภาพปกติที่เห็นพ่อแม่จำนวนมากก็นหันหน้ากับตาทาเงิน เก็บเงินให้ลูก

มีผู้เคราะห์ร้ายเหตุผลหนึ่งที่ระบอบคอมมิวนิสต์ล้มสลายก็เพราะมันสวนทางกับต้นเหาของมนุษย์ ทำงานหนักแทบตายได้ค่าตอบแทนเท่าคนเก็บจคร้าน ย่อมทำให้ทุกคนขี้เกียจเท่ากัน ระบอบคอมมิวนิสต์ในบางประเทศปัจจุบันจึงเป็นแค่เปลือก แก่เปลี่ยนแปลงเป็นทุนนิยมไปแล้ว มหาเศรษฐีระดับโลกจำนวนมากเป็นคอมมิวนิสต์ ทั้งนี้เพราะระบอบการเมืองเปลี่ยนได้เสมอ แต่ธรรมชาติคนไม่เปลี่ยน โคร ๑ ก็อยากได้ทรัพย์สินสมบัติมาก ๆ

เคยสังเกตไหมว่า เมื่อเราย้ายเข้าบ้านใหม่หรือห้องเช่าใหม่ กินเวลาเนิ่นนานเท่าไรที่เปลี่ยนจากห้องว่างเป็นห้องที่มีข้าวของเต็มแน่น ส่วนใหญ่ไม่มาก เพราะเป็นสัญชาตญาณของเรา คนเราเกิดมาก็เริ่มสะสม จนกลายเป็นนิสัย

สัตว์จำศีลเก็บอาหารเท่าที่ตักกินตลอดฤดูหนาว แต่มนุษย์สะสมสิ่งของมาก ๆ ทั้งที่ไม่มีควมจำเป็นต้องให้ทรัพย์สินมากขนาดนั้น มันอาจเป็นความรู้สึกปลอดภัยเมื่อมีทรัพย์สินมาก ๆ ยิ่งมีมากยิ่งอบอุ่นใจ จนมันกลายเป็นความรู้สึกทางจิตวิทยามากกว่าความจำเป็น การเก็บเงินทองมากจนใจหึงหวัดไม่หมด และไม่สามรถเอาไปไหนได้หลังตาย จึงเป็นการใช้เวลาที่สิ้นเปลืองเปล่า ๆ

เคยถามตัวเองไหมว่าเราต้องการทรัพย์สินเงินทองมากเท่าไรจึงจะรู้สึกปลอดภัย? เราต้องการความปลอดภัยมากจนมันกลายเป็นนิสัยงกหรือไม่?

เราได้อินชาวมหาเศรษฐีคือกิจการนั้นกิจการนี้ จี้อตโมสรก็หาในต่างประเทศ ฯลฯ คือ ๆ ๆ ๆ เพราะไม่รู้จะทำอะไรกับเงินที่มี บางคนซื้อ ๆ ๆ ๆ เพียงเพราะตนเองสามารถซื้อได้ ไม่ต่างจากคนที่พูด ๆ ๆ ๆ เพียงเพราะมีสมาร์ตโฟน กลายเป็นเทาสเงินตราไปโดยไม่รู้ตัว มองดูดี ๆ จะเห็นว่า มีเงินแล้วเขาเื่อยกว่าเดิม! ยิ่งมีสมบัติมากก็ยิ่งมีห่วงผูกคอมากเท่านั้น เพราะเท่าไรก็ไม่เคยพอ กลายเป็นชีวิตที่รุงรัง

สมมุติว่านายสำราญ นายเกษม นางงเงาวอยู่คนเดียวไม่มีญาติมิตร ไม่มีผู้รับมรดก บางทีพวกเขาอาจเดินชีวิตช้าลง เพราะไม่รู้จะสะสมทรัพย์สินมากมายให้คนชื่นใจไปทำไม ถ้าหากการไม่มีห่วงทำให้เรารู้สึกพอเพียงง่ายกว่า เราอาจลองลดห่วงโดยมองว่าการมอบสมบัติให้ลูกหลานมากเกินไปจนทำให้เราทำร้ายพวกเขามากกว่า

ในช่วงสงครามใหญ่ เมื่อทั้งเมืองถูกทำลายราบเป็นหน้ากลอง จนมองไม่เห็นเส้นแบ่งที่ดิน แต่ละคนต้อง  
เริ่มต้นใหม่ สร้างตัวใหม่จากศูนย์ เมื่อนั้นจึงพบสังขรณ์ว่าความมั่นคงที่เกิดจากรั้วหินเป็นภาพลวงตา มนุษย์  
ไม่เคยเป็นเจ้าของอะไรทั้งสิ้น โลกที่ดินหรือใบกรรมสิทธิ์เป็นเพียงสิ่งสมมุติในโลกมนุษย์ ออกแบบมาให้เราอยู่  
ร่วมกันได้

ทรัพย์สินพื้นล้านหมื่นล้านก็ไม่ได้ทำให้คนคนหนึ่งเป็นเคหะพิเศษขึ้นมา หากถอดสมบัติให้แก่นั้น เพราะ  
มันไม่ใช่ของเรา มันไม่เคยเป็นของเรา เราแค่ยืมธรรมชาติมาเท่านั้น ดังนั้นทัศนคติว่าต้องมีมากกว่าคนอื่นอาจ  
เป็นการสร้างไต่ตระเวนมาหั่นชนาการวิญญานตัวเอง

แน่นอน มันย่อมมีใช้เรื่องเลวร้ายที่จะมีสมบัติที่สวดาเมฆ หรือร่ำรวยล้ำฟ้า แต่หากไม่สามารถอยู่เหนือ  
ความรวย ชีวิตก็ต้องเหนี่ยวกับการแบกของหนักตลอดเวลา

ลองนึกภาพตัวเองเดินป่า ก่อนเข้าป่า ต้องการของจั้นนั้นจั้นนี้ ทุกจั้นสำคัญ เข้าไปได้พักหนึ่ง ก็ลด  
ความจำเป็นลงเรื่อยๆ เพราะพอเหนื่อยมาก ๆ สิ่งที่เคยจำเป็นเหลือเกินก็กลายเป็นความไม่จำเป็นแล้ว  
เครื่องเบ็ดเตล็ดปัญหาขัดข้อง น้ำหนักมากไป ต้องทิ้งสัมภาระลงไป จึงตัวเบาขึ้น และเป็นต่อไปได้

เราไม่จำเป็นต้องทิ้งทุกอย่าง เพียงแต่อยู่เหนือทรัพย์สินเงินทอง เป็นเจ้านายมัน ไม่ใช่เป็นทาสมัน  
ท่านพุทธทาสภิกขุกล่าว *“เวลาที่เราไม่มีอะไรเป็นของเราเลย นั่นแหละเป็นเวลาที่เรามีความสุขที่สุด”*  
ความหมายคือ เมื่อไม่มีอะไรเป็นแต่ของเราหรือเป็นของเรา ก็จะว่างจากความทุกข์ วลี *“ไม่มีอะไร”* น่าจะกว้างกว่าแค่  
ทรัพย์สิน ข้าวของ คน ชื่อเสียง แต่รวมเรื่องการปรุงแต่งของใจด้วย เมื่อห้องของหัวใจว่างจากตัณหา ก็ไม่เป็น  
ทุกข์

การปล่อยวางทางวัตถุต้องเริ่มที่ปล่อยวางทางจิต แต่ไม่ง่าย หัวใจของการออกแบบศิลปะทุกชนิดคือความ  
เรียบง่าย องค์กรประกอบไม่มากจนรุงรัง ชีวิตก็เหมือนกัน

*เราเลือกที่เกิดไม่ได้ เลือกพ่อแม่ไม่ได้ เลือกสีผิว เลือกประเทศไม่ได้ แต่เราเลือกที่จะเดินแบบของหนัก  
หรือเดินแบบตัวเบาสบายไปตลอดชีวิตที่เหลืออยู่ได้>>>*

**เปิดเดือนแม่พระแห่งสงฆ์ประจำ**

ขอเชิญพี่น้องสัตบุรุษทุกท่าน  
ร่วมพิธีเปิดเดือนแม่พระแห่งสายประจำ  
ใน วันจันทร์ที่ 1 ตุลาคม ค.ศ. 2018  
เวลา 19.00 น. ณ วัดนักบุญโยเซฟ บ้านโป่ง  
พิธีบูชาขอบพระคุณ – สวดสายประจำ – พิธีเสกรูปแม่พระ  
และมอบรูปแม่พระให้กับผู้แทนกลุ่ม  
นำไปสวดตามบ้านของสมาชิกกลุ่มต่อไป





## ประกาศ

## สรุปข่าว



### ประชุมกลุ่มผู้สูงอายุ

วันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน ค.ศ. 2018 มีมิสซาที่ วัดบิษยาคารเปาโล เวลา 09.00 น. หลังมิสซา ขอเชิญเชิญผู้สูงอายุร่วมประชุมพบปะพร้อมกัน ณ ห้องประชุมสภาอภิบาลวัดนักบุญโยเซฟ บ้านโป่ง



### ฉลองวัดแม่พระมหาทฤกษ์ ท่าม่วง

ขอเชิญพี่น้องสัตบุรุษ ร่วมโมทนาคุณพระเจ้า โอกาสฉลอง วัดแม่พระมหาทฤกษ์ ท่าม่วง อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี ใน วันอาทิตย์ที่ 16 กันยายน ค.ศ. 2018 เวลา 10.00 น. โดย พระสังฆราชยอห์น บอสโก ปิญา กฤษเจริญ เป็นประธานในพิธี



### ระลึกถึงนักบุญโยเซฟ

ขอเชิญพี่น้องสัตบุรุษ ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ เพื่อระลึกถึงนักบุญโยเซฟองค์อุปถัมภ์ของวัดของเรา ใน วันพุธที่ 19 กันยายน ค.ศ. 2018 เวลา 19.00 น. หลังพิธีบูชาขอบพระคุณจะมีการแห่ไปยังอนุสาวรีย์ นักบุญโยเซฟด้านหน้าวัด



### วิถีมะโนวัด

วันอาทิตย์ที่ 23 กันยายน ค.ศ. 2018 หลังมิสซาสาย เชิญชวนพี่น้องสัตบุรุษเข้าร่วม “ชุมชนพระคริสต์ เจริญชีวิตพระเจ้า” ณ ห้องประชุมสภาอภิบาลวัดนักบุญโยเซฟ บ้านโป่ง



### ประชุมกลุ่มเซอร์วีรา

วันอาทิตย์ที่ 23 กันยายน ค.ศ. 2018 หลังมิสซาสาย ขอเชิญสมาชิกกลุ่มเซอร์วีราประชุมพร้อมกัน ณ ห้องประชุมสภาอภิบาลวัดนักบุญโยเซฟ บ้านโป่ง



### ระลึกถึงแม่พระองค์อุปถัมภ์

ขอเชิญพี่น้องสัตบุรุษร่วมกันระลึกถึงแม่พระองค์อุปถัมภ์ ใน วันจันทร์ที่ 24 กันยายน ค.ศ. 2018 เวลา 19.00 น. หลังพิธีจะมีการแห่และสวดสายประคำไปยังถ้ำแม่พระหน้าอาคารเปาโล ที่นั่นจะมีการเผาจดหมาย ที่พี่น้องสัตบุรุษได้เขียนถึงแม่พระและรับพรจากพระสงฆ์



### ฉลองวัดอัครเทวดามีคาแอล ดอนกระเบื้อง

ขอเชิญพี่น้องสัตบุรุษ ร่วมโมทนาคุณพระเจ้า โอกาสฉลอง วัดอัครเทวดามีคาแอล ดอนกระเบื้อง ใน วันอาทิตย์ที่ 30 กันยายน ค.ศ. 2018 เวลา 10.00 น. โดย พระสังฆราชยอห์น บอสโก ปิญา กฤษเจริญ เป็นประธานในพิธี

ขอความร่วมมือหัวหน้ากลุ่มส่งตารางการสวดสายประคำเดือนตุลาคม 2018

ให้ทางวัดทราบก่อนวันเปิดเดือนแม่พระสายประคำ





# ปฏิทิน บุชาขอบพระคุณ ประจำสัปดาห์



วัน - เวลา	กันยายน 2018 สำหรับ	ผู้ขอ
อาทิตย์ที่ 16 07.00 น. 09.00 น. 19.00 น. จันทร์ที่ 17 19.00 น.	อาทิตย์ที่ 24 เทศกาลธรรมดา อูทิสต์ เอลิซาเบธ เซซีเลีย ลาวัญญ์ ลูจิตานนท์ บุญโยภาส ศกุนะสิงห์ สุขสำราญสำหรับสัตบุรุษ อูทิสต์ คุณพ่อ Anthony Brennan น.โรเบิร์ต แมลลาร์มีโน พระสังฆราชและนักปราชญ์แห่งพระศาสนจักร (เผ่าคีล เซอร์รา รับผิดชอบ) สุขสำราญสำหรับกระแสรักพระสงฆ์ นักบวช สุขสำราญสำหรับเด็กหญิงธนพิชญ์ อภิทธิมนีรัตน์ อูทิสต์ มีคาเอล เหลียง - มาริอา เจียมใจ ถังเงิน	คุณพงศ์เทพ ศกุนะสิงห์ วัค น.น. กลุ่มเซอร์รา คุณพิมพ์ใจ เทียนทอง คุณบุญทรง - คุณอรุณี
อังคารที่ 18 19.00 น. พุธที่ 19 19.00 น.	สัปดาห์ที่ 24 เทศกาลธรรมดา สุขสำราญสำหรับครอบครัวต้นตูดิ อูทิสต์ เบเนดิกโต อ่าพน - เทเรซา วิไล ชานนท์ อูทิสต์ เปโตร เกียรติชัย - มาริอา นารินทร์ - มาร์กาเรตา บุตรา ชินทร์นลัย น.ยานูอารีโอ พระสังฆราชและมรณสักขี อูทิสต์ เบเนดิกโต สุพร - อักเนส ทองใบ ตั้งสังจธรรม และญาติพี่น้อง อูทิสต์ โยเซฟ ชัยศักดิ์ หมั่นมาก อูทิสต์ เปาโล จ้อ - มาริอา พวง สกข์	คุณฉวีพร คุณณฤมล สูงนานนท์ คุณวรรษิ ภราวดา ลูก - หลาน ภรรยา - ลูก - หลาน ครอบครัวแนบเนียน
พฤหัสบดีที่ 20 19.00 น. ศุกร์ที่ 21 19.00 น.	ระลึกถึง น.อันดรูว์ กิม เต็กเกอน พระสงฆ์ น.เปาโล จง ฮาซัง และเพื่อนมรณสักขีชาวเกาหลี อูทิสต์ อันตน ประสงค์ สรนนต์ศรี และญาติพี่น้องผู้ล่วงลับ อูทิสต์ ยอห์น บอสโก วิสิษฐ์ กิจสวัสดิ์ อูทิสต์ มาริอา ทองศรี แซ่เอ็ง ฉลอง น.มัทธิว อัครสาวกและผู้ฟื้นฟูพันธพระวรสาร สุขสำราญสำหรับ คุณสร้อยพลอย ทรัพย์เย็น อูทิสต์ เถาเรนเด จำลอง - เปโตร ณรงค์ - โยเซฟ สมเกียรติ - อักเนส จามรี ระดมกิจ	คุณเบญจมาศ สรนนต์ศรี คุณแสงจันทร์ แซ่จิว คุณสุภา แซ่เอ็ง คุณสร้อยพลอย ทรัพย์เย็น คุณนที ระดมกิจ
เสาร์ที่ 22 19.00 น.	สัปดาห์ที่ 24 เทศกาลธรรมดา อูทิสต์ อามาโต อนันต์ - มาริอา จำ แจ็งกิจ อูทิสต์ มาริอา กอแรตตี ทวีพร ถังเงิน อูทิสต์ เปโตร อุไร - เทเรซา เล็ก ศรีสรรพวงค์ และวิญญาณไนไฟชำระ	คุณชูศรี ชมเอ ครอบครัว คุณสุมิตร ศรีสรรพวงค์